

KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954 - 7/5/2024)

CỰU CHIẾN BINH NGUYỄN QUANG MỘC VÀ QUYẾT TÂM CHIẾN THẮNG TẠI ĐỒI HİM LAM

Trong những ngày cả nước hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chúng tôi cùng các cựu chiến binh (CCB) xã Quỳnh Hội (Quỳnh Phụ) tới thăm gia đình CCB Nguyễn Quang Mộc và được ông kể cho nghe về những ngày tháng chiến đấu anh dũng trên mặt trận Điện Biên Phủ cùng quyết tâm giành chiến thắng của đơn vị tại đồi Hım Lam.

Nhớ mãi những ngày "khoét núi, ngủ hầm"

Năm 1954, CCB Nguyễn Quang Mộc là chiến sĩ công binh thuộc Đại đội 58, Tiểu đoàn 428, Trung đoàn 141, Đại đoàn 312. Ông cùng cán bộ, chiến sĩ sau 3 tháng huấn luyện thì nhận lệnh hành quân lên Điện Biên. Suốt chặng đường đi, ông gặp rất nhiều thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến tham gia mở đường, xây dựng hầm hào trú ẩn, khí thế sục sôi quyết giành chiến thắng lan tỏa suốt quãng đường hành quân.

CCB Nguyễn Quang Mộc chia sẻ: "Năm mươi sáu ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt/Máu trộn bùn non/Gan không núng/Chí không mòn" đã miêu tả đúng quyết tâm của những người chiến sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Khi đó vào tiết trời đầu năm, mưa nhiều



Cựu chiến binh Nguyễn Quang Mộc chia sẻ với đồng đội kỷ niệm về 5 anh em trong gia đình thời còn chiến đấu tại Điện Biên Phủ.

nên đất nhão nhoét, khi hành quân đến Điện Biên, chúng tôi tham gia đào giao thông hào, cứ ngày nghỉ đêm đào, lần từng

lẽ rút quân, đánh dấu mục tiêu để tấn công. Gian khổ nhất lúc đào hào khi có mưa, anh em cố gắng đào nhưng đất đá lại theo

lẽ rút quân, đánh dấu mục tiêu để tấn công. Gian khổ nhất lúc đào hào khi có mưa, anh em cố gắng đào nhưng đất đá lại theo

đòng nước cuốn xuống hầm, song không vì thế mà chúng tôi từ bỏ, sáng không đào được thì đêm xuống chúng tôi tiếp tục đào. Khi đó chúng tôi vừa nằm vừa đào, một tay kê bao cát lên phía trước mặt để tránh đạn của địch, tay còn lại dùng cuốc chim để đào lần từng chút đất một.

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, giao thông hào và những đoàn xe đạp thổ được coi là những sáng kiến lớn góp phần không nhỏ giúp quân đội ta đánh tan cứ điểm Điện Biên Phủ. Khi đó, đường giao thông hào như gọng kim vươn dài, giúp bộ đội ta áp sát và phá tan tập đoàn cứ điểm của thực dân Pháp. CCB Nguyễn Quang Mộc nhớ lại: Tại Điện Biên Phủ, địch chủ yếu tiếp viện bằng đường hàng không, chính vì thế đơn vị của tôi được lệnh tham gia đào hào cắt ngang sân bay Mường Thanh vừa để mở đường tiến công cho quân ta vừa để cắt đứt chi viện của quân đội Pháp bằng đường hàng không. Tấn công sân bay Mường Thanh được xem là một trong những trận dai dẳng, dài ngày nhất, quyết liệt nhất, gay go nhất mà đơn vị tôi tham gia.

Quyết tâm chiến thắng tại Hım Lam

Cứ điểm Hım Lam mà đơn vị của CCB Nguyễn Quang Mộc nhận lệnh tấn công mở màn cho chiến dịch Điện Biên Phủ khi đó được phòng ngự chắc chắn với hệ thống chiến hào ngang dọc nối liền các cơ quan, hầm ngầm và các hỏa điểm; quân Pháp bố trí các

loại súng từ trung liên, trọng liên đến bazoka, hiện đại nhất là súng phun lửa và súng có kính ngắm ban đêm, lại được bố trí thành nhiều tầng. Trong và ngoài cứ điểm Hım Lam có những hệ thống mìn, dây thép gai có nơi rộng đến 100 - 200 mét, dây được coi là một công trình phòng ngự mầu mực, hoàn hảo. CCB Nguyễn Quang Mộc nhớ lại: Hàng phòng ngự tại Hım Lam làm rất nhiều chiến sĩ ta bị thương, hy sinh. Khi mở màn trận đánh đồi Hım Lam, quân Pháp cho xe tăng, xe ủi ra san lấp toàn bộ các tuyến giao thông hào của quân ta, chúng tôi với quyết tâm "một tấc không đi, một ly không rời" kiên cường chiến đấu, giành giật với địch từng mét chiến hào. Từ ngày 12/3 đến 14 giờ 30 phút ngày 13/3/1954, chúng tôi đã bảo vệ thành công trận địa xuất phát xung phong và trận địa hỏa lực, chiến đấu tiêu diệt cụm cứ điểm Hım Lam, mở màn cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Khi ấy chiến thắng của chúng tôi quan trọng lắm bởi nếu không thắng trận mở màn thì anh em chiến sĩ sẽ rất hoang mang, nhuệ khí sụt giảm. Nhưng với sự chỉ đạo tài tình của các đồng chí lãnh đạo cùng quyết tâm cao độ của chiến sĩ, quân ta đã có chiến thắng mở màn giòn giã.

Sau khi có chiến thắng mở màn, quân ta giải phóng được các cứ điểm quan trọng, ông Mộc cùng các chiến sĩ trong đơn vị nhận nhiệm vụ giải giáp vũ khí quân đội Pháp, trên đường áp giải tù binh trao trả cho phía Pháp ông gặp lại các

anh em trong gia đình nhưng chỉ kịp chào nhau một câu và hẹn ngày giải phóng gặp lại rồi tiếp tục làm nhiệm vụ.

Thừa thắng xông lên, quân ta mở đợt tấn công từ ngày 1 - 7/5/1954 đánh chiếm các cứ điểm còn lại. Riêng tại đồi A1, cứ điểm được xây dựng kiên cố nhất, ta đánh tới 4 đợt nhưng chỉ chiếm được nửa quả đồi. Đêm ngày 6/5/1954, quân ta dùng gần 1 tấn thuốc nổ phá sập hệ thống hầm ngầm, chiếm được đồi A1. 17 giờ 30 phút ngày 7/5/1954, là có "Quyết chiến, quyết thắng" của Quân đội nhân dân Việt Nam tung bay trên nóc hầm tướng De Castries, tướng De Castries và toàn bộ bộ chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ ra hàng. Sau này, khi xuất ngũ trở về địa phương, CCB Nguyễn Quang Mộc mới biết cả 5 anh em trong gia đình ông đã cùng nhau tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Mỗi người một đơn vị, một nhiệm vụ nhưng tất cả đều đã chiến đấu hết mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Bà Nguyễn Thị Thơi, cháu gái CCB Nguyễn Quang Mộc chia sẻ: Từ những câu chuyện của bố tôi và chú Mộc, tôi càng thêm yêu quý, biết ơn những đóng góp, hy sinh của các thế hệ đi trước. Lúc còn công tác hay khi đã nghỉ hưu, tôi vẫn luôn dạy con cháu trong gia đình phải luôn noi gương các bác, các chú, những chiến sĩ Điện Biên dũng cảm, cống hiến hết mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

TIẾN DAT

BẢO TỒN DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA
Nhân lên tinh thần yêu nước

Trên địa bàn tỉnh hiện có 2.969 thiết chế văn hóa cổ có dấu tích lịch sử, văn hóa được kiểm kê, trong đó có 732 di tích được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt, cấp quốc gia và cấp tỉnh. Là tài sản của các thế hệ đi trước trao truyền lại cho thế hệ hôm nay và mai sau, di tích khi được bảo tồn và phát huy đúng cách chính là thể hiện cụ thể của tinh thần yêu nước, sự biết ơn của thế hệ hôm nay đối với tiền nhân. Đồng thời, là cội nguồn, sức mạnh nội sinh góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững.



Bảo lưu hội thi giã bánh giầy tại lễ hội đền A Sào (Quỳnh Phụ).

Vinh dự khi di tích được xếp hạng

Ngày 17/3, tại đình Quán, xã Quang Bình (Kiến Xương) diễn ra lễ đón bằng xếp hạng di tích quốc gia và khai mạc lễ hội truyền thống trong niềm vui mừng của hàng nghìn người dân quê hương, du khách thập phương. Các hoạt động trong suốt 3 ngày lễ hội như lễ rước kiệu, trò chơi dân gian thu hút sự tham gia của các tầng lớp nhân dân nhằm bảo lưu nét đẹp văn hóa truyền thống ở nơi đây.

Đình Quán là ngôi đình cổ có kết cấu 3 phần, trong đó hậu cung được xây dựng vào cuối thế kỷ XVIII - đầu thế kỷ XIX, chính điện được xây dựng đầu thế kỷ XX hoàn toàn bằng gỗ lim. Trong các cuộc kháng chiến, di tích là nơi diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của địa phương, nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, tâm linh phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân. Ông Phan Văn Lượng, Trưởng ban khánh tiết đình Quán chia sẻ: Nhân dân cùng quý khách thập phương, con cháu xa gần công đức gìn giữ ngôi đình khang trang, tất cả để thờ cúng có giá trị lịch sử như khám thờ, hoành phi, câu đối, đặc biệt phụ kiệu bát cống và điệu múa chầu trên 200 năm tuổi

cùng nhiều sắc phong có giá trị văn được bảo tồn nguyên trạng. Chúng tôi mong muốn cùng với cấp ủy, chính quyền, ban quản lý di tích, nhân dân địa phương chung tay giữ gìn, bảo vệ ngôi đình truyền thống ông cha để lại cho con cháu mai sau.

Cùng chung niềm vui di tích trên quê hương được xếp hạng, những ngày tháng 3 vừa qua, người dân xã An Khê (Quỳnh Phụ) nô nức trở về đình An Quý dự lễ đón bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Để tỏ lòng tôn kính tri ân các bậc tiền nhân, lễ hội đình An Quý dự lễ đón bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Để tỏ lòng tôn kính tri ân các bậc tiền nhân, lễ hội đình An Quý dự lễ đón bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Để tỏ lòng tôn kính tri ân các bậc tiền nhân, lễ hội đình An Quý dự lễ đón bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Là người con An Khê hiện đang sinh sống, làm việc xa quê nhưng luôn có đóng góp tích cực đối với việc xây dựng, phát triển quê hương, ông Vũ Đức Cung cho biết: Đình An Quý là nơi sinh hoạt văn hóa của bà con nhân dân thôn An Quý nói riêng, xã An Khê, huyện Quỳnh Phụ nói chung. Đây là nơi mỗi người đều nghĩ về những điều thiện lành, nơi ghi nhớ công đức của các bậc tiền nhân có công với quê hương, đất nước. Trong dòng chảy phát triển của quê hương, chúng tôi vui mừng

nhận thấy giá trị truyền thống cốt lõi đã được xây dựng trong suốt chiều dài lịch sử hàng trăm năm qua vẫn được giữ gìn và phát huy. Chúng tôi là những người con xa quê, dù ở bất cứ nơi đâu vẫn luôn trân trọng, xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc đóng góp công sức xây dựng, giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của quê hương.

Vai trò chủ thể của cộng đồng

Theo danh mục kiểm kê di tích, huyện Quỳnh Phụ là 1 trong 4 địa phương trên địa bàn tỉnh có số lượng di tích hàng trăm đầy đặc với 487 di tích, trong đó có 19 di tích cấp quốc gia, 92 di tích cấp tỉnh. Ông Phạm Hồng Thái, Phó Chủ tịch UBND huyện chia sẻ: Bảo tồn, phát huy giá trị di tích không chỉ là công việc của cơ quan quản lý mà là trách nhiệm chung của cả cộng đồng dân cư, thể hiện tình yêu, niềm tự hào của thế hệ hôm nay với di sản mà các bậc tiền nhân đã để lại. Từ việc phát huy giá trị di tích và lễ hội gắn với di tích, các địa phương sẽ có giải pháp phù hợp để bảo vệ di tích một cách bền vững.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của cộng đồng dân cư đối với thiết chế văn hóa cổ, ông Đỗ

Quốc Tuấn, Giám đốc Bảo tàng tỉnh cho biết: Di tích lịch sử văn hóa ở Thái Bình có đặc điểm chung là được xây dựng chủ yếu bằng các loại vật liệu truyền thống như gạch, gỗ, đá... Theo thời gian và năm tháng, dưới tác động của môi trường tự nhiên, các nguyên liệu xuống cấp hư hỏng. Di tích vẫn tồn tại là nhờ cộng đồng đã huy động công sức, tiền của để trùng tu, tôn tạo. Ở bất cứ thời kỳ nào, cộng đồng dân cư cũng đều đóng vai trò rất lớn trong bảo tồn di tích.

Cũng theo chia sẻ của ông Đỗ Quốc Tuấn, đối với gần 2.000 di tích chưa được xếp hạng trên địa bàn tỉnh hiện nay, trong những năm tới, Bảo tàng tỉnh sẽ tham mưu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khảo sát và lập hồ sơ khoa học xếp hạng cho di tích đủ tiêu chí theo quy định của Luật Di sản văn hóa, tạo cơ sở pháp lý trong việc bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị của di tích. Cơ quan quản lý cũng sẽ lập quy hoạch tổng thể hệ thống di tích trên địa bàn tỉnh. Đây là cơ sở cho các kế hoạch, dự án bảo quản, tu bổ phục hồi từng di tích, nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững các di sản văn hóa của tỉnh và góp phần nâng cao đời sống văn hóa cho cộng đồng dân cư.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin: Công tác tu bổ di tích ở một số địa phương chưa thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật về di sản, vật ý tu bổ khi chưa được cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn và cho phép. Mỗi viên gạch, viên gạch, mỗi cái kèo, cái cột, những mảnh chạm khắc, linh thú, linh vật, tài liệu di sản Hán Nôm trên đại tự câu đối... đều là những kỷ niệm của các biểu tượng văn hóa, là chứng nhân lịch sử, là sự gửi gắm mong muốn của các bậc tiền nhân về những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Vì vậy, khi ứng xử với di sản văn hóa cần hết sức thận trọng, nghiên cứu và cân nhắc kỹ lưỡng.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra mục tiêu "phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh". Với sự vào cuộc sát sao của các cấp ủy, chính quyền, các ngành chức năng, sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, 2.969 thiết chế văn hóa cổ khi được quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị đúng cách sẽ trở thành những điểm đến hấp dẫn thúc đẩy du lịch tâm linh, du lịch cộng đồng ngày thêm phát triển.

TƯ ANH

HƯNG HÀ
Khắc phục tình trạng thiếu thuốc, hóa chất, vật tư y tế

Thời gian qua, tại một số bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện đã xảy ra tình trạng thiếu hụt cục bộ một số loại thuốc, hóa chất, vật tư y tế ảnh hưởng không nhỏ đến công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trước thực tế này, trong khi chờ những giải pháp mang tính đồng bộ hơn, các cơ sở y tế ở huyện Hưng Hà đã linh hoạt thực hiện nhiều giải pháp để khắc phục khó khăn trước mắt, bảo đảm công tác điều trị cho người bệnh.

Có mặt tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Hưng Hà vào đầu giờ sáng, trong quan sát của chúng tôi có rất nhiều bệnh nhân đến thăm khám, mặc dù phải chờ đợi nhưng ai cũng hài lòng bởi sự đón tiếp, hướng dẫn nhiệt tình của các y bác sĩ. Cảm kết quả khám bệnh trên tay, ông Trần Văn Cao, xã Đoàn Hùng đã chia sẻ: Tôi bị bệnh huyết áp cao, viêm phổi mãn tính, định kỳ hàng tháng tôi đến BVĐK Hưng Hà khám và lấy thuốc điều trị theo diện khám thể bảo hiểm y tế. Nghe đài, báo nắm bắt được thông tin thiếu cơ sở y tế thiếu thuốc không cung ứng đủ cho bệnh nhân, nhiều người phải bỏ tiền mua thuốc bên ngoài bệnh viện nên tôi cũng lo lắng. Nhưng sau khi thăm khám, cảm ơn bác sĩ kê ra quầy thuốc cấp, tôi rất vui mừng khi các loại thuốc bác sĩ kê đều có đầy đủ, không thiếu loại nào, giờ yên tâm uống thuốc và tuân thủ theo hướng dẫn của bác sĩ để bệnh không chuyển biến nặng hơn.

BVĐK Hưng Hà hiện có trên 270 giường kê hoạch, mỗi ngày có 300 bệnh nhân điều trị nội trú, 500 - 700 người dân đến khám bệnh. Tuy nhiên, qua rà soát, số thuốc, hóa chất, vật tư y tế thiếu cho cơ bệnh nhân đến thời điểm này đều cơ bản đáp ứng nhu cầu người bệnh, không để tình trạng thiếu thuốc xảy ra ảnh hưởng đến quyền lợi của bệnh nhân. Được sĩ Nguyễn Thị Dung, Trưởng khoa Dược, BVĐK Hưng Hà cho biết: Để bảo đảm cung ứng đủ thuốc khám chữa bệnh, chúng tôi đã tham mưu Ban Giám đốc Bệnh viện xây dựng kế hoạch dự trữ cơ sở thuốc cung ứng đủ, kịp thời các loại thuốc khám chữa bệnh. Đối với việc triển khai đầu tư thuốc, đến nay đơn vị đã

hoàn thành trên 75% mặt hàng thuốc. Đối với các mặt hàng thuốc chưa trúng thầu hoặc do đầu thầu quốc gia trả về, đơn vị đã triển khai các gói thầu điều chỉnh.

Để bảo đảm đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh, ngay từ đầu năm BVĐK Hưng Hà tiến hành xây dựng kế hoạch đấu thầu thuốc một cách cụ thể theo đúng pháp luật quy định và chất lượng nguồn thuốc nhập về. Đồng thời, làm tốt công tác bảo quản, cung ứng, theo dõi, giám sát sử dụng thuốc tại các khoa lâm sàng mỗi tháng một lần. Ông Võ Thanh Bình, Phó Giám đốc BVĐK Hưng Hà cho biết: Chúng tôi chủ động tổ chức lựa chọn các nhà thầu cung cấp thuốc, vật tư y tế theo thẩm quyền; tuân thủ đúng quy định và các văn bản hướng dẫn hiện hành về công tác đấu thầu; chỉ đạo khoa dược tiến hành rà soát, kiểm tra lại các loại thuốc, vật tư y tế, không để bệnh nhân thiếu thuốc. Tuy nhiên, một số nhóm thuốc hỗ trợ điều trị vẫn thiếu, chúng tôi sẽ làm việc với đơn vị cung ứng để bảo đảm đầy đủ, kịp thời.

Với khoảng 240 bệnh nhân điều trị nội trú, hơn 450 lượt người đến khám mỗi ngày, BVĐK Hưng Hà luôn bảo đảm lượng thuốc dự trữ để phục vụ người bệnh kịp thời, nhất là với những nhóm thuốc thiết yếu. Đối với những thuốc, hóa chất, vật tư y tế thuộc danh mục thuốc tập trung cấp quốc gia và cấp địa phương, Bệnh viện đã xây dựng kế hoạch sử dụng cụ thể, nộp về Sở Y tế theo đúng tiến độ để thuận lợi cho công tác đấu thầu tập trung. Hiện Bệnh viện còn 19 danh mục thuốc đã tổ chức đấu thầu nhưng không có nhà thầu tham dự hoặc giá đấu thầu cao hơn giá kế hoạch. Ông Vũ Tiến Thành, Giám đốc BVĐK Hưng Hà cho biết: Đối với danh mục thuốc đấu thầu tập trung của đơn vị, khi đấu thầu lần 1 không trúng, chúng tôi tiếp tục đấu thầu lần 2, lần 3 để có thuốc phục vụ bệnh nhân và để người Sở Y tế điều động luân chuyển từ các đơn vị khác sang để phục vụ điều trị. Chúng tôi cũng tiếp tục đấu thầu tập trung cấp địa phương thực hiện cơ bản tất cả các danh mục.

Những giải pháp linh hoạt bảo đảm thuốc, hóa chất, vật tư y tế đã giúp các bệnh viện ở huyện Hưng Hà làm tốt công tác khám chữa bệnh, hạn chế tỷ lệ chuyển tuyến, trở thành địa chỉ tin cậy của nhân dân.

THANH THỤY



Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà thường xuyên rà soát, thống kê danh mục các loại thuốc thiết yếu.